



# อาสนวิหารอัสสัมชัญ

## ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

### บทสนทนาจากเจ้าอาวาส



สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

“พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า จะต้องสิ้นพระชนม์ ทรงมีความปรารถนาจะอยู่กับเราต่อไป พระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทขึ้น เพื่อระลึกการประทับอยู่ของพระองค์กับบุคคลที่พระองค์ทรงรักบนโลกนี้ วันฉลองพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ไม่เป็นเพียงแค่การระลึกถึงพระองค์ในรูปแบบของของที่ระลึก แต่เป็นการระลึกถึง การประทับอยู่ของพระองค์ ในรูปของปังและเหล้าองุ่น ที่กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ เมื่อพระสงฆ์ได้สวดภาวนา เสกในมิสซา”

ข้อความข้างบนเป็นคำอธิบายถึงความหมายของวันสมโภชในวันนี้ เป็นข้อคิดสั้นๆ จากหนังสือไบเบิลไดอารี ประจำวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

แม้ว่าศีลมหาสนิทจะมีจุดประสงค์ในการสร้าง “ความสัมพันธ์” ระหว่างพระเยซูเจ้าและผู้รับก็ตาม แต่บทอ่านที่หนึ่ง จากหนังสืออพยพ และบทพระวรสารนักบุญมาระโก จะบอกบางสิ่งที่เป็น “นัย” ให้เราได้รับทราบและเป็น “นัย” ที่ค่อนข้างลึกซึ้ง

เรามองเห็นภาพของ “บูชาขอบพระคุณ” หรือที่เราเรียกในสมัยก่อนๆ ว่า “บูชามิสซา” จากบทอ่านทั้งสองบท บูชาขอบพระคุณประกอบด้วย 2 ส่วน สำคัญๆ คือ “ภาคพระวาจา” และ “ภาคศีลมหาสนิท”

ในบทอ่านที่หนึ่งมีการ “ประกาศ” พระวาจาของพระเจ้าให้ประชาชน “รับรู้” ในการประกาศนี้ผู้ฟังจะรับรู้ถึงพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใน “สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เรานำไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน” และประชาชนทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “พวกเราจะปฏิบัติตามพระวาจาทุกคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเรา”

พระเยซูเจ้าตรัสสอนอย่างชัดเจนว่า “ใครที่รักพระองค์ย่อมจะปฏิบัติทุกสิ่งทีพระองค์ตรัสสอน และพระองค์กับพระบิดาจะทรงรักผู้นั้น และพระองค์กับพระบิดา จะเสด็จมาประทับอยู่ในชีวิตของบุคคลผู้นั้น” (ยอห์น บทที่ 14)

เป็น “ความสัมพันธ์” ระหว่างพระเยซูกับผู้ปฏิบัติพระวาจา “ความสัมพันธ์” อันเกิดจากการลงมือปฏิบัติพระวาจาส่วนในพระวรสารนักบุญมาระโก ก็เล่าถึงการตั้งศีลมหาสนิทซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “จงรับเถิด นี่คือกายของเรา” “จงดื่มเถิด นี่คืองพระโลหิตของเรา” เป้าหมายของการรับไปกิน และการรับไปดื่ม ก็คือ “เพื่อสร้างความสนิทสัมพันธ์” ระหว่างพระเยซูเจ้าและผู้กิน และดื่มพระกาย และพระโลหิตของพระองค์

ดังนั้น “ความสัมพันธ์” ระหว่างเรากับพระเยซูเจ้า เกิดจาก 1) การปฏิบัติพระวาจา และ 2) การรับศีลมหาสนิท

ทั้ง 1) และ 2) ต้องไปด้วยกัน ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ “เพื่อปฏิบัติพระวาจาได้บังเกิดผล เราจะต้องได้รับการเสริม และหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยศีลมหาสนิทเพื่อจะทำให้พระวาจาบังเกิดผลอย่างแท้จริงในชีวิต” จะรับศีลมหาสนิทเพียงอย่างเดียว และ “อ้างว่า” ฉันมีชีวิตสนิทกับพระเยซูเจ้าแล้ว ย่อมเป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังไม่ขึ้น และเป็นไปไม่ได้

ชีวิตจะสนิทกับพระเยซูเจ้า จำต้องอาศัย 2 สิ่ง คือ พระวาจา และ ศีลมหาสนิท ดังนั้นการมาร่วม “บูชาขอบพระคุณ” ในวันอาทิตย์ จะไม่ได้ประโยชน์อันใดเลย ถ้าเรามาไม่ทัน หรือ “จงใจมาไม่ทัน” ในส่วนที่เป็น “ภาคพระวาจา” และเข้าไปเพียงแค้รับศีลมหาสนิท เป็นการร่วม “บูชาขอบพระคุณ” ที่ไม่ครบถ้วน

ดังนั้นคำถามที่ว่า “มาหลังพระสงฆ์เทศน์แล้วได้ร่วมมิสซาวันอาทิตย์หรือไม่?” ก็คงเป็นคำถามที่เราพอจะตอบเองได้

ชีวิตคริสตชน จะต้องถูกหล่อเลี้ยงด้วย 2 สิ่ง คือ “พระวาจา” และ “ศีลมหาสนิท” ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้

จึงขออวยพรพี่น้องให้มีชีวิตที่เจริญพัฒนาทั้งด้วย “พระวาจา” และ “ศีลมหาสนิท”

สวัสดี...  
พ่อสันนิช